

Số: /PGDĐT
Về việc trả lời ý kiến chất vấn của
ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban
pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

Kon Plông, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ngày 15 tháng 7 năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nhận được Phiếu chất vấn của ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện nội dung chất vấn cụ thể như sau:

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì có nhiều đối tượng giáo viên mầm non đủ điều kiện để dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tuy nhiên nhiều năm nay và đến thời điểm hiện nay, Phòng Nội vụ chưa tham mưu UBND huyện tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non. Vì vậy có không ít băn khoăn, thắc mắc trong đội ngũ giáo viên mầm non, làm ảnh hưởng đến thu nhập chính đáng từ lương của đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn huyện. Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo cho biết trách nhiệm trong việc phối hợp, đề xuất thực hiện nội dung trên trong thời gian qua như thế nào? Ý kiến và quan điểm của ngành về nội dung trên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo trả lời nội dung chất vấn như sau:

1 Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc phối hợp, đề xuất thực hiện nội dung trên trong thời gian qua như thế nào ?

Sau khi các Thông tư số 01, 02, 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (*mới*) của viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS có hiệu lực từ tháng 3 năm 2021, trên cơ sở chỉ đạo của các cấp về công tác thăng hạng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên các đơn vị trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường tổ chức rà soát danh sách cán bộ quản lý, giáo viên để đề xuất thăng hạng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp¹ và tham mưu cho Ủy ban

¹ Công văn số 213/PGDĐT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2021 về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp cho CBQL và giáo viên các đơn vị trường; Công

nhân dân huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện². Kết quả rà soát, gửi danh sách về tỉnh 71 viên chức cấp tiểu học, THCS tham gia xét thăng hạng II (*tiểu học 18, THCS 53 viên chức*)³. Trong đó, có 63 viên chức được thăng hạng như sau: 17 CBQL và giáo viên cấp tiểu học được thăng hạng II - V.07.03.28; 46 CBQL và giáo viên THCS thăng hạng II - V.07.04.31 và 08 viên chức không được thăng hạng (*trong đó có 01 viên chức cấp tiểu học, 07 viên chức THCS không đạt tiêu chuẩn giáo viên hạng II*).

Đối với cấp học mầm non do chậm trễ trong việc rà soát danh sách, nộp hồ sơ của các đơn vị trường và công tác tổng hợp của cán bộ tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo để gửi danh sách, hồ sơ đăng ký thăng hạng về Sở Nội vụ dẫn đến không kịp thời đăng ký chỉ tiêu thăng hạng II cho 11 viên chức cấp học mầm non nên không được giao chỉ tiêu để tổ chức thăng hạng cho viên chức cấp mầm non.

2. Ý kiến và quan điểm của ngành về nội dung trên ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo xin nhận khuyết điểm về việc để chậm trễ trong việc đăng ký 11 chỉ tiêu thăng hạng II đối với viên chức cấp mầm non năm 2021. Trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nghiêm túc chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm; đồng thời khắc phục triệt để việc chậm trễ nêu trên đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng như các chế độ chính sách khác của ngành Giáo dục theo quy định.

Đối với ý kiến “*hiều năm nay chưa tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thăng hạng cho giáo viên mầm non*”, Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

- Quy trình thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II đối với viên chức mầm non thực hiện như sau: Sở Nội vụ ban hành văn bản rà soát, đăng ký chỉ tiêu thăng hạng, Ủy ban nhân dân huyện rà soát, đăng ký chỉ tiêu, nộp hồ sơ thăng hạng về Sở Nội vụ tỉnh. Sở Nội vụ tỉnh rà soát, tổng hợp trình Bộ Nội vụ xin chỉ tiêu thăng hạng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thăng hạng về các huyện, thành phố để tổ chức thăng hạng.

- Việc tổ chức xét thăng hạng II do Sở Nội vụ tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, tổ chức chung cho toàn tỉnh. Từ năm 2021 đến tháng 5/2024, tỉnh Kon Tum chỉ triển khai tổ chức thăng hạng II **01 lần vào năm 2021** và Phòng

văn số 337/PGDDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021 về việc triển khai thực hiện văn bản số 1653/SGDDĐT-TCCB ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 473/PGDDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc triển khai rà soát, bổ sung và nộp hồ sơ dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II; Công văn số 477/PGDDĐT ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; Công văn số 257/PGDDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2022 về việc rà soát nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp CBQL, giáo viên; Công văn số 231/PGDDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2023 về việc rà soát nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp CBQL, giáo viên.

² Tờ trình 165/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc đề nghị xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp lên hạng II đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn huyện Kon Plông; Công văn số 3173/UBND-PGD ngày 21 tháng 12 năm 2021 về việc cử viên chức tham gia Ban thẩm định hồ sơ thuộc Hội đồng thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021; Công văn số 17/UBND-VP ngày 04 tháng 01 năm 2024 về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông.

³ Tờ trình 165/TTr-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông.

Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đăng ký danh sách theo số lượng trên.

Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ quản lý, viên chức trên địa bàn huyện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tham mưu cấp có thẩm quyền định kỳ tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giáo viên theo quy định tại Báo cáo số 20 /BC-UBND Kon Plông, ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức giảng dạy của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Kon Plông.

- Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum đã có Văn bản số 1873/SNV-CCVC về việc triển khai công tác xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Trên cơ sở văn bản của Sở Nội vụ tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã ban hành Văn bản số 529/PGDDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2024 triển khai rà soát, đăng ký nhu cầu dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng II đối với các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS. Sau khi các đơn vị trường đăng ký chỉ tiêu xét thăng hạng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin chỉ tiêu thăng hạng và tổ chức xét thăng hạng II cho viên chức các đơn vị trường mầm non, tiểu học, THCS sau khi được phê duyệt chỉ tiêu thăng hạng.

- Hiện tại, các đơn vị trường đang tiến hành rà soát và gửi hồ sơ đề nghị thăng hạng II về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Văn bản số 529/PGDDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Đối với cấp học mầm non, hiện tại có 93 giáo viên đạt tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng II đề nghị tham gia xét thăng hạng⁴.

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, TC.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Lê Văn Đông

⁴ Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giảm thời gian thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) hoặc tương đương từ đủ 09 năm xuống còn đủ 03 năm khi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II nên số lượng viên chức đảm bảo tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng II tăng lên đáng kể (từ 11 viên chức năm 2021 tăng lên 93 viên chức).